

Nước tăng lực Number 1 - người bạn đồng hành tiếp thêm năng lượng cho nghề xây dựng

11:59 11/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Phía sau các dự án giao thông hay những công trình cao tầng góp phần đổi thay bộ mặt thành phố là nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng từ những người kỹ sư, công nhân xây dựng. Nước tăng lực Number 1 luôn đồng hành giúp cho nghề xây dựng thành công hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng sự phát triển của nền kinh tế, những công trình nhà ở hay hạ tầng giao thông dần thành hình, phủ lên thành phố gam màu sống động. Các công trình không chỉ cần đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn lao động. Điều này đòi hỏi đội ngũ xây dựng cần vững vàng tay nghề, cẩn thận và tập trung trong công tác thi công.



Người làm nghề xây dựng cần duy trì thể lực để thích nghi với điều kiện thời tiết và môi trường làm việc

Cùng với đó, sức khỏe thể chất là yếu tố không thể thiếu giúp người làm nghề xây dựng thích nghi tốt với điều kiện làm việc thường xuyên thay đổi. Mùa nắng nhiệt độ thường tăng cao với cái nóng công trường có nơi lên tới 40 độ C, mùa mưa lại mang đến những cơn mưa bất chợt khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Anh Thế Hùng (32 tuổi, nhân công xây dựng) chia sẻ: *“Đặc thù của nghề xây dựng là phải làm quen với sự thay đổi. Ngoài thời tiết, anh em theo nghề chắc không còn xa lạ với việc tháng trước làm dự án ở tỉnh này, tháng sau đã xây dựng công trình mới ở tỉnh khác. Vì mỗi nơi chỉ làm đôi ba tháng rồi lại di chuyển nên nếu không biết cách bổ sung năng lượng sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, khó hoàn thành tốt công việc”*.

Cũng theo anh Hùng, dù làm việc nay đây mai đó, có một thói quen mà anh và nhiều anh em khác vẫn giữ hàng chục năm nay để có đủ năng lượng và duy trì sự tỉnh táo là mang theo bình nước tăng lực Number 1 mỗi lần ra công trường.

“Nước tăng lực Number 1 như người bạn đồng hành quen thuộc đối với anh em chúng tôi, hôm nào quên hoặc đi làm vội chưa kịp mua là thấy thiếu liền. Dưới cái nắng nóng 40 độ C, một chai tăng lực Number 1 cùng đá lạnh mang lại cảm giác sảng khoái ngay tức thì. Những tháng cuối năm này để tránh cơn mưa lớn bất chợt vào buổi chiều, chúng tôi bắt đầu giờ làm sớm hơn mọi khi. Lúc này, Number 1 cũng là thức uống không thể thiếu để lấy lại sự tỉnh táo khởi động làm việc vào mỗi buổi sáng”, anh Hùng cho biết.



Nước tăng lực Number 1 là người bạn đồng hành quen thuộc với người làm nghề xây dựng

Những người làm xây dựng như anh Hùng hiểu rõ mỗi công trình được khởi công đều mang theo ước mơ, mục tiêu riêng của chủ đầu tư. Ai cũng mong muốn dự án của mình sớm thành hình để bắt tay hiện thực hóa những kế hoạch còn trên giấy. Do đó, người làm công trình càng cần năng lượng để đảm bảo tiến độ từng công đoạn, từ khảo sát đến đổ móng, xây khung, cất nóc.

Các công trình đôi khi sẽ sáng đèn xuyên đêm, sôi động tiếng đội ngũ xây dựng trò chuyện, động viên nhau. Giữa những lúc nghỉ tay lấy lại sức, họ lại có thêm chai nước tăng lực Number 1 để sạc đầy năng lượng. Hay trên những chuyến xe nối đuôi nhau chở vật liệu “cấp bến” về đêm để không làm phiền nhịp sống thường nhật của thành phố, Number 1 cũng luôn hiện diện giúp những cánh tài xế tỉnh táo tức thì.

Mỗi công trình hoàn thiện là sự góp tâm, góp sức của những con người cần mẫn nơi công trường ngày đêm hăng say làm việc. Khi họ góp phần hiện thực hóa ước mơ của người khác, nước tăng lực Number 1 cũng đồng hành tiếp năng lượng, duy trì sự tỉnh táo để họ tạo ra thu nhập, theo đuổi đam mê và viết tiếp ước mơ của mình.

“Tôi từng có ý định thay đổi công việc để đỡ vất vả nhưng rồi đam mê lại kéo tôi ở lại với nghề. Bù lại những ngày tăng ca để đảm bảo tiến độ công trình, những cơn mưa rào bất chợt hay nắng gió bụi đường là niềm tự hào khó tả khi đi qua các công trình mình góp phần xây dựng. Từng dự án

hoàn thành, tôi không chỉ được viết tiếp ước mơ mà còn góp phần mang lại niềm vui cho người khác. Để sống được với nghề, tôi vẫn sẽ chuẩn bị hành trang từ sự ủng hộ của gia đình, từ nguồn năng lượng đã đồng hành hơn 10 năm qua là nước tăng lực Number 1”, anh Hùng chia sẻ.



Nước tăng lực Number 1 ghi dấu bằng hành trình truyền cảm hứng “Tiếp năng lượng, bứt phá thành Number 1”

Những người “bám” công trình như anh Hùng hay bất kỳ ngành nghề nào đều đối mặt thử thách riêng. Thế nhưng có một điểm chung là mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ lại đi xa hơn trên chặng đường phát triển bản thân và họ luôn có nước tăng lực Number 1 đồng hành giúp tỉnh táo tức thì như cách thức uống này làm hơn hai thập kỷ qua.

Ra mắt thị trường năm 2001, nước tăng lực Number 1 luôn nằm trong top thức uống bổ sung năng lượng được ưa chuộng nhất, không chỉ bởi hương vị, nguồn năng lượng và sự tỉnh táo ngay tức thì, mà còn ghi dấu bởi hành trình truyền cảm hứng “Tiếp năng lượng, bứt phá thành Number 1” đến người dùng. Trên hành trình đó, nước tăng lực Number 1 luôn dùng chính nguồn năng lượng và sự tỉnh táo của mình để đồng hành, tiếp sức cho hàng triệu người tiêu dùng cũng là hàng triệu người lao động trên khắp mọi miền tổ quốc với ước mơ và khát vọng trong chính công việc của họ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của nước tăng lực Number 1 để mang đến sản phẩm chất lượng mỗi ngày cho khách hàng cũng giống như sự cố gắng của người lao động trên hành trình tạo ra những điều ý nghĩa. Với nguồn năng lượng giúp tỉnh táo tức thì, Number 1 sẵn sàng đồng hành cùng người lao động vượt mọi khó khăn thử thách, tiến bước theo đuổi đam mê và bứt phá thành phiên bản tốt hơn của mình.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nuoc-tang-luc-number-1-nguoi-ban-dong-hanh-tiep-them-nang-luong-cho-nghe-xay-dung>